



BÀ LÀ AI?

(suy niệm Thánh lễ Thứ Hai đầu tuần VIII Mùa thường niên)

Bài thánh ca mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mở đầu bằng lời chúc tụng:

*Kìa Bà nào đang tiến lên như Rạng Đông,
đẹp như Mặt Trăng, rực rỡ như Mặt Trời,
uy hùng như Đạo Binh xếp hàng vào trận.
Bà là ai?"*

Bà là ai? Bà là Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội và là Mẹ của cả loài người.

I- MẸ ĐƯỢC TIỀN ĐỊNH LÀM MẸ THIÊN CHÚA

1- Sách Sáng Thế ký tường-thuật công-trình tạo dựng của Thiên-Chúa (Sáng-thế Ký 1:26-28; 2:1-15; 3:1-15). Sau khi Người sáng tạo vũ-trụ và vạn vật, Chúa muốn chiêm ngắm tác-phẩm cuối cùng độc-đáo mà Người rất mực trân quý yêu thương, Người dựng nên Adam và Eva giống hình ảnh Người. Satan thần dữ đố-kỵ ngạo-mạn chống đối. Eva không tuân lệnh Chúa, đã ăn trái cấm để được ngang bằng Chúa Trời theo lời dụ dỗ của rắn độc Satan ghen tương, quyết phá hỏng công trình của Người. Chúa trị tội: ***“Ta sẽ đặt đố-kỵ giữa ngươi và Người Nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi Người, trong khi ngươi rình cắn gót chân Người thì Người sẽ đạp nát đầu ngươi”***, Đạp nát đầu ngươi là đạp nát đầu mỗi tội lỗi ngay từ khi mới manh nha trong đầu ngươi.

2- Sách Khải-Huyền của thánh Gioan tường thuật các thiên-thần tốt lành được Thiên Chúa sai đi giao chiến với ma quỷ dẫn đầu bởi thần dữ Luxiphe: “Bấy giờ có giao chiến trên trời: thiên-thần Micae và các thiên-thần của ngài giao chiến với con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên-thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa”. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê-hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên-thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: ***“...Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các ngươi, nó giận điên lên vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời gian.”*** (KH 12:7-12). Thử tưởng tượng khi nó giận điên lên, nó sẽ tự hỏi: ***“Bà là ai?”***. Người Nữ này chính là Đức Maria, một Eva mới.

3- Quả thật, Đức Maria, ngay từ thuở đời đời, đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa rồi. Đức Maria khi nghe sứ thần hiện đến chúc mừng: “Bà đầy ân phúc, **Thiên Chúa ở cùng bà.** Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là **Giê-su**”. Đang bối rối băn khoăn, vì đã khấn nguyện không biết đến việc vợ chồng, thì nghe sứ thần trấn an: “**Thánh Thần sẽ ngự xuống và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng để hài nhi sắp sinh ra là Đấng Thánh sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.** Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Mẹ nhận biết ngay chương-trình cứu-độ mạc-khải của Thiên-Chúa đã khởi sự, Mẹ vui lòng tham-dự trực-tiếp vào mầu-nhiệm Nhập-Thể, chấp nhận cộng-tác làm Hy-Tể Thánh-Giá dâng lên **Thiên-Chúa Ba Ngôi** và bằng niềm tin sống động, tuyệt-đối, Mẹ khiêm-cung, hân-hoan cất tiếng:

“Này tôi tì nữ Chúa Trời,
Xin vâng thánh ý theo lời truyền tin”
(Luc. 1: 26-38)

* Ông Bruno Cornachiola, theo Thệ Phẫn, thù ghét và công-kích Giáo-Hội, bài-bác việc tin Mẹ là Đấng Đồng Trinh Vô Nhiễm, thậm chí ông đã lấy bút chì viết lên chân tượng Đức Mẹ: “Bà không hề đồng trinh”, lại từng có ý định giết Giáo-Hoàng và tiêu-diệt Giáo-Hội. Ngày 12 tháng 4 năm 1947, khoảng 2 giờ 30 phút, ông dẫn các con đến chỗ hang đá gọi là “Tre Fontaine”, tìm chỗ vắng để chuẩn-bị cuộc nói chuyện sẽ bài-bác Đức Mẹ vào ngày hôm sau trước Hội những người trí thức. Bỗng nghe hai đứa con ông là Caro và Isola kêu gào từ dưới chân đồi gọi ông đi tìm giúp trái banh. Tìm mãi không thấy, đang lúc ngồi nghỉ mệt, ông thấy cháu Gianfranco đang quỳ trước cửa hang, mỉm cười, miệng mấp-máy: “Bà đẹp! Bà đẹp!” Hai đứa kia bèn chạy đến rồi cũng quỳ xuống lẩm-bẩm: “Bà đẹp! Bà đẹp!”. Rồi tự nhiên ông cũng buột miệng kêu: “Lạy Chúa xin cứu chúng con!”. Tiến lại gần chúng, ông cũng thấy sự lạ như ba đứa. Ông thấy Bà đẹp choàng khăn xanh, tóc hung đỏ toả xuống toàn thân, áo trắng toát, thất lưng màu hồng, đứng trên tảng đá, một tay ôm cuốn sách, một tay chỉ cái áo thâm chùng gần đó có cây Thánh Giá gậy, Bà nói: **“Ta là Đấng hằng ở trong Chúa Ba Ngôi và là Trinh-Nữ Mạc-Khải”** Ông đã được ơn hoán-cải và kể lại: “Chính với lòng thương xót vô ngần, Mẹ đã chinh-phục tôi là kẻ thù của Người trước đây, nay tôi đang xin ơn tha thứ và xót thương...” Ông cắt nghĩa ba màu áo (trắng, hồng, xanh) có liên-hệ với Ba Ngôi Thiên-Chúa và với những lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ-Đức, Fatima và Roma. Ông kể tiếp, Đức Mẹ đã tự xác định là: **“ái-nữ của Chúa Cha, là Mẹ của Chúa Con, là hiền thê và là cung thánh của Chúa Thánh Thần”**

* Hiến Chế Lumen Gentium công bố:

“Thực vậy, khi sứ-thần Thiên-Chúa truyền tin, Đức Trinh-Nữ Maria đã đón nhận Ngôi Lời Thiên-Chúa trong tâm hồn và thân xác, và đem sự sống đến cho thế-gian. **Ngài được công nhận và tôn kính là Mẹ thật của Thiên-Chúa và của Đấng Cứu Thế.** Được cứu chuộc cách kỳ diệu hơn nhờ công nghiệp Con Ngài, hiệp nhất mật thiết và bền chặt với Con, Đức Maria đã lãnh nhận sứ mệnh và vinh dự cao cả là được làm *Mẹ Con Thiên Chúa, do đó làm ái nữ của Chúa Cha, và cung thánh của Chúa Thánh Thần.*”
(chương 8, đoạn 53. Đức Maria và Giáo-Hội)

II- MẸ LÀ MẸ GIÁO HỘI

* Sau ngày Chúa Phục Sinh, khi các tông đồ từ núi Ô-liu trở về Giêrusalem, lên lầu nơi trú ngụ để nhóm hội, chờ Đức Chúa Thánh-Thần hiện xuống như lời Chúa Giêsu đã truyền dạy, “tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên-cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ-nữ, với bà *Maria thân-mẫu Đức Giêsu* và với anh em của Đức Giêsu” (CV 1, 12-14). Và đúng nhằm ngày lễ Tuần Năm Mười, khi các tông-đồ đang họp nhau trong nhà hội tại Gia-liêm, cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giê-su và các môn-đệ khác. Bỗng dung tự trời nghe có tiếng động mạnh tựa hồ tiếng gió thổi tràn lan khắp nhà, nơi các Ngài đang hội. Rồi có những hình lưỡi lửa hiện ra trên đầu mỗi người. Khi đó hết thảy mọi người đều được tràn đầy ơn Đức Chúa Thánh-Thần.” (TĐCV, 2. 1-4). Chính ngày hôm đó Mẹ đã cùng các môn đệ thành lập Giáo Hội sơ khai. Mẹ đã hướng dẫn các tông đồ lần lượt tuyên xưng niềm tin để hình thành Kinh Tin Kính (sách Thần Đô Huyền Nhiệm). Từ đó về sau, Mẹ hằng ở bên các tông đồ thành-lập và hướng-dẫn Giáo-Hội Mẹ, cả sau khi Mẹ rời thế-gian về thiên-cung, Mẹ nhận tước-hiệu Nữ- Vương Thiên-Đàng.

* Thư gửi tín hữu Êphêsô, thánh Phaolô viết: “Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn. (Eph.1: 22-23)

* Kết thúc phiên họp thứ ba của Công-Đồng chung Vaticanô II sau khi chấp-nhận hiến-chế Lumen Gentium bàn về Giáo-Hội, ngày 21-11-1964, công bố tín- điều **Mẹ là Mẹ Giáo-Hội**, Đức Thánh Cha Phaolô VI phát biểu: "Ta mong muốn Mẹ Thiên-Chúa phải được cả thế-giới Kitô-hữu vinh-tôn và khẩn cầu nhiều hơn nữa bằng tước-hiệu **“Mẹ Giáo-Hội thật tuyệt-diệu này”**

* Dịp phái-đoàn hành-hương Bồ-đào-Nha dâng cúng bàn thờ Đức Mẹ Fatima cho tân vương-cung thánh-đường để kỷ-niệm ngân-khánh giám-mục của Đức Piô XII và để cung hiến cho thánh Eugene quan thầy của Ngài, Ngài đã nhìn nhận sự hiện-diện của Mẹ trong sứ-mệnh thiên-định qua huân-từ sau đây:

"Các con muốn cử-hành lễ đồng tưởng nhớ đến *sự trùng-hợp thiên-định* việc Ta được phong lên hàng giáo-phẩm, ... Vào ngày hôm ấy, cùng một giờ, ở đồi Fatima, vị Nữ-Vương Rất Thánh Mân-Côi hiện ra lần đầu tiên, như thể Người Mẹ dấu yêu trên hết mọi sự muốn cho Ta hiểu rằng trong những thời-gian *bão-tố* của giáo-triều Ta, trong *con khủng-hoảng nhất* của lịch-sử thế-giới, Ta sẽ luôn *có sự hỗ-trợ từ-mẫu của Người Nữ cao-cả chiến-thắng mọi trận chiến của Thiên-Chúa, để bao che Ta, để bảo-vệ Ta, và để dẫn dắt Ta*" (The Whole Truth About Fatima, frère Michel de la Sainte Trinité, translated by Jonh Collarati, Immaculate Heart, Cao-Tân Tỉnh trích dẫn trong “Trái Tim Mẹ Toàn Thắng”, tr. 50-51, 68, Cao-Bùi xb, 12-1992, 467 Deborah Dr.-Pomona, CA 91767)

* Cũng vậy, trong dịp hành hương Fatima ngày 13-5-1982, chính Đức Gioan Phaolô II đã xác-nhận sự can-thiệp nhân-tiền của Mẹ Maria khi Ngài bị ám-sát chết hụt ngày 13-5-1981:

"Vậy Ta đến đây hôm nay là vì cũng trong chính ngày này năm trước, tại quảng-trường Thánh Phêrô ở Rôma, xảy ra việc ám-sát Giáo-hoàng, *trùng -hợp một cách lạ-lùng* với ngày kỷ-niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima hôm 13-5-1917. Ta như nhận thấy trong sự trùng-hợp về ngày giờ này *một lời kêu gọi đặc-biệt* đến nơi đây. Bởi thế, Ta đến đây để tạ ơn Chúa Quan Phòng ở chỗ này, *việc mà Mẹ Thiên-Chúa đã lợi-dụng theo cách thế đặc-biệt của Mẹ*" (Fatima Today, Rev. Robert J. Fox, Christendom Publications, 1983, Cao Tấn Tinh trích, sách đã dẫn, tr. 51).

III- MẸ LÀ MẸ CỦA CẢ LOÀI NGƯỜI

1- Dưới chân Thánh Giá trên đồi Calvariô, Mẹ đã nhận lấy trách-nhiệm làm Mẹ Gioan, khi Con Mẹ trắng-trối:

“Gioan đây chính con Bà,
Này Gio-an hỡi, đây là Mẹ con!”
(Gioan 19, 26-27)

Trước khi bước vào hành trình khổ nạn, Người nói với các tông đồ: *“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.* Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. **Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.** (Ga 14: 16-18). Mẹ đồng công cứu chuộc, Mẹ gìn giữ Giáo Hội và chở che loài người như Chúa Giêsu Con Mẹ đã xót thương loài người cam chịu nhục hình để gánh tội trần gian.

2- Giáo hội đã vinh danh Mẹ bằng biết bao nhiêu tước hiệu: (1)

*Đức Bà là tòa Đấng khôn ngoan.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.*

.....
*Đức Bà là cửa Thiên đàng.
Đức Bà như sao mai sáng vậy.
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu*

v.v...

3- Nhưng vẫn chưa đủ. Kinh cầu Đức Bà với 50 tước hiệu, lại được Đức Phanxicô thêm vào nữa. Trong thư gửi chủ tịch các hội đồng giám mục, nhân ngày lễ Trái Tim Vô nhiễm Đức Trinh Nữ Maria, ngày 20-6-2023, Đức Phanxicô yêu cầu “đưa thêm ba lời cầu vào bản kinh vẫn được gọi là “Kinh cầu Đức Bà Loreto”, lời cầu “*Đức Mẹ đầy lòng thương xót*” được đặt sau lời cầu “Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh”, lời cầu “*Đức Mẹ là lẽ cậy trông*” đặt sau lời cầu “Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa”, và lời cầu “*Đức Bà nâng đỡ đi dân*” đặt sau lời cầu “Đức Bà bào chữa kẻ có tội”. (2)

3- Mẹ hiện ra khắp nơi nhấn nhủ loài người ăn năn cải hối. Mẹ xin Chúa Cha dùng con thịnh nộ. Mẹ nhỏ huyết lệ vì không muốn loài người mất phúc thiên cung. Lời mẹ thống thiết van xin đã ngăn chặn thảm họa thế chiến. Fatima, Lộ Đức, Bôranh, Lavang, Guadalupe. **Mẹ hằng đứng đó**. Nhưng loài người vẫn ngày càng mở rộng cửa lòng đón rước Satan, bất chấp thảm họa kinh hoàng leo thang gieo rắc. Mẹ lại đứng đó tại Việt Nam: nơi giáo xứ La-Mã, Bến-Tre, nơi giáo xứ Bạch Lâm, nơi nhà thờ Fatima Bình Triệu, nơi bờ biển Long Beach Nam California, nơi đồi cao chót vót Tàpao, v.v. Mẹ hằng đứng đó ở nhiều nơi trên trần gian này để ủi an, để nhắc nhở loài người hồi tâm, để che chở những ai chạy đến xin Mẹ cầu bầu "với Thiên Chúa khoan nhân. (3)

LỜI NGUYỆN

Chúng con lạy ơn rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con: xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta; **Đức Mẹ cũng một lòng theo Con như vậy**. Mẹ ôi! Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con; xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tác nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy, **xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo**, kéo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng; **chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng**, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen. (1)

(1) <https://www.conggiao.org/kinh-cau-duc-ba/>

(2) [https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thong-bao-ve-viec-them-cac-loi-cau-moi-vao-kinh-cau-duc-ba-40180\(*\)](https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thong-bao-ve-viec-them-cac-loi-cau-moi-vao-kinh-cau-duc-ba-40180(*))

(3) <https://youtu.be/MI8x9pjnLhc>

Ben. Đỗ Quang-Vinh